

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ จำนวน ๕ เรื่อง

๑. คอลัมน์ประกายดาว “ขอเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน” จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ
 ๒. คอลัมน์สังคมสยามรัฐ จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ
 ๓. “คุกแกนน่านปช. ๒ ปี ๘ เดือน บุกบ้านป่า” จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
ไทยโพสต์ แนวหน้า คมชัดลึก มติชน ข่าวสด
 ๔. “ยาแรงสกัดโกง ทุจริตเกิน ๑ พันล.ต้องประหารชีวิต” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์
 ๕. ภาพข่าว “รู้กฎหมาย” จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ
-

Source :

สยามรัฐ

Date :

10 ๓.ค. 2560

Page :

๗

No :



ประกายดาว

ขอเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน

"ตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา ศาลยุติธรรม ในฐานะสถาบันที่ใช้อำนาจอธิปไตยทางตุลาการ ได้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก ยุติธรรม โดยยึดมั่นในหลักนิติธรรม และได้มุ่งเน้นการพิจารณาพิพากษาคดี การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ควบคู่กับการระงับข้อพิพาทต่างๆ ให้เสร็จสิ้นโดยรวดเร็ว ด้วยขั้นตอนการไกล่เกลี่ย ซึ่งผู้พิพากษาทุกคนต่างแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ด้วยใจที่มั่นคงและเที่ยงธรรม เพื่อผดุงหลักนิติธรรมให้เกิดขึ้นแบบยั่งยืนในสังคมไทย" ประโยคนี้คือ!!! คำเอื้อนเอ่ยของ วีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา



ส่วนในปี 2560 จะเป็นเวลาครบรอบ 135 ปี ของศาลยุติธรรม ด้าน วีระพล ตั้งสุวรรณ เปิดใจว่า จะยึดมั่นเป็นเสาหลักในการอำนวยความสะดวก ยุติธรรม พร้อมกับมุ่งมั่นและมุ่งในตั้งใจจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อความยุติธรรมของประชาชนอย่างเต็มความสามารถยึดมั่นในหลักนิติธรรม ความถูกต้องชอบธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และปราศจากอคติ เพื่อให้ศาลยุติธรรมเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน

"การพิจารณาพิพากษาคดีนั้น สิ่งที่ศาลยุติธรรมให้ความสำคัญที่สุด คือ การยึดมั่นในหลักนิติธรรม แม้ในรอบปีที่ผ่านมา จะมีคดีเข้าสู่การพิจารณาเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนๆ แต่ระบบของศาลก็แน่นหนาให้ผู้พิพากษาทุกท่านพิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม หากคดีใดที่มีปัญหาในการตีความของกฎหมาย โดยไม่สอดคล้องต่อความยุติธรรม ก็ให้ยึดถือหลักความยุติธรรมและหากมีปัญหาในการบังคับใช้หรือไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงผู้พิพากษาควรต้องสะท้อนปัญหาเหล่านั้นให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติได้รับทราบ เพื่อร่วมมือกันหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างแท้จริง" ประธานศาลฎีกา ปิดท้าย



สยามรัฐ

4

“ให้ทุกคนร่วมกันเป็นสะพาน และประชาชนก็อย่าแออัดในการข้ามสะพาน เพราะจะเหยียบกันตายในสะพาน เราต้องจัดระเบียบกันให้ได้” (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ)...●●...แม้จะไม่ชัดเจนว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นวันไหน แต่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ที่ว่างเว้นตำแหน่ง “แม่บ้าน” ที่จะเข้ามาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการจัดการภายใน กกต.เองและรับศึกเลือกตั้งอย่างเก๋อ๊อ เลขาธิการ กกต. น่าจะได้ข้อสรุปกันเสียที ไม่มีเหตุที่จะต้องย้อออกไปอีก ชาวว่า **ต้นสัปดาห์นี้น่าจะมีข้อสรุป หรือ ความคืบหน้าออกมาให้เห็น...●●...รู้ทิศทางลม** สมกับเป็นศิษย์กันกุฎิ ขวน หลีกภัย สำหรับ “มาร์ค” อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ออกมาปรามบรรดานักเลือกตั้งไม่ให้ “ตื่นเต้น” เรื่องการขยับวันเลือกตั้งออกไป...●●...แต่ที่ชัดเจนที่สุด ก็เมื่อฟัง **วิษณุ เครืองาม** รองนายกฯฝ่ายกฎหมาย เคลียร์ชัด ว่าโรดแมปเพิ่งจะ**เริ่มนับหนึ่ง** เมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แล้วเข้าสู่ขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ โดยทั้ง 10 ฉบับที่มีกรอบระยะเวลา 240 วัน จากนั้นเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.ภายใน 2 เดือน เพื่อเวลาแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องตั้งกรรมาธิการร่วมกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจจะขยายเวลาไปได้อีก 1 เดือน เสร็จแล้วนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อมีพระราชวินิจฉัยใน 90 วัน เมื่อประกาศใช้ไปแล้วก็เข้าสู่โหมดการเลือกตั้ง...●●...“โรดแมปคืออย่างนี้และก็ยังเป็นเช่นนี้เพียงแต่เมื่อหลายเดือนก่อนรัฐบาลบอกว่าการเลือกตั้งน่าจะเกิดขึ้น

ได้ในปี 2560 เพราะมองด้วยสมมติฐานที่ว่า เมื่อทูลเกล้าฯ
ร่างรัฐธรรมนูญไปเมื่อวันที่ 8 พ.ย.59 คิดว่าน่าจะได้รับ
พระราชทานโปรดเกล้าฯ ลงมาในเดือน พ.ย. 2559 แล้ว
ประกาศใช้ถ้าเป็นอย่างนั้นการเลือกตั้งก็เกิดขึ้นได้ในปี
2560 แต่บัดนี้เกิดกรณีที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 สวรรคตทุก
อย่างจึงเลื่อนไป จนถึงวันนี้ยังไม่มีพระราชทานรัฐธรรมนูญ
ลงมา เราจึงนับไม่ถูก ตอบไม่ถูก”...๐๐...ฉะนั้น จึงไม่
แปลกที่นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะกล้ายืนยัน
กับต่างชาติ ในการพบกับทูตแคนาดา ว่า ดำเนินการตามโรดแมป
แล้วใครอย่าเที่ยวไปนิินทาเอาเชียวว่าท่านทำผิดสัญญา
ประชาคม...๐๐...ส่วนนี้คงพอมองเห็น “แสงสว่างที่ปลาย
อุโมงค์” อยู่บ้าง สำหรับคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยให้เกิด
ความเสียหายขึ้นในโครงการรับจำนำข้าวของอดีตนายกรัฐมนตรี
หญิง **ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร** ที่อยู่ระหว่างสืบพยานในศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพราะกว่าคดีจะตัดสินก็
ราวๆ กลางปีนี้ ซึ่งถ้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้แล้ว อดีตนายกฯ
ก็จะมีสิทธิอุทธรณ์ได้...๐๐...ตามคำแถลงของเลขาธิการ
สำนักงานศาลยุติธรรม **อริคม อินทุพุฒิ** ที่อธิบายไว้ชัดเจนว่า
“ถ้าหากรัฐธรรมนูญนี้ประกาศใช้ขึ้นมา คดีที่ตัดสินหลังรัฐ
ธรรมนูญประกาศใช้จะอุทธรณ์ได้เลยโดยอัตโนมัติ” หาก
ศาลสั่งลงโทษจำคุก ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ นั่นก็หมายความว่า
คดีจำนำข้าวมีโอกาสเป็นซีรีส์ยาวที่ไม่จบง่ายๆ...๐๐...มยุรี
ชัยพรหมประสิทธิ์ ผู้บริหารสยามพารากอน ผนึกกำลัง **ทรวินัย**
กรุป เลโก้ และ **ธนาคารไทยพาณิชย์** สร้างปรากฏการณ์ความ
สุขครั้งยิ่งใหญ่ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ในงาน “สยามพารากอน
เวิลด์ เพลย์กราวนด์ 2017 : เพลย์ อิท พอร์เวิร์ด” โดยมี
กิจกรรมไฮไลต์ที่น่าสนใจมากมาย ให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้
ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างวันที่ 12-15 ม.ค. ที่สยามพารากอน...๐๐...
ชาวสังคมทั่วไป ประจำวันอังคารที่ 10 ม.ค. เวลา 08.30 น. **ศุภณีย์**
เบาหวาน โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วย

โรคเบาหวาน เรื่อง **“สัดส่วนชวนคิด”** เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัว มีความรู้ในการควบคุมอาหารและรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมในปริมาณที่ถูกสัดส่วนกับความต้องการของร่างกาย ซึ่งถือเป็นวิธีหนึ่งในการรักษาและป้องกันโรคเบาหวาน ที่โรงพยาบาล หัวเฉียว...●●...10.30 น. **สุรัชย์ เชษฐโชติศักดิ์** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาร์เอส จัดงานแถลงข่าวแผนธุรกิจประจำปี 2560 ที่ห้อง เปียโน ชั้น 6 อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 1 ลาดพร้าว 15...●●...เวลา เดียวกัน **กมลสุทธิ ทัพพะรังสี** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูเกน จัดงาน **“Grand Opening Mugendai Steakhouse”** ร้านกริลล์ สเต็กและเทป็นยากิ ระดับพรีเมียมสไตล์ญี่ปุ่น รูปแบบ ใหม่ ที่มูเกนได สเต็กเฮาส์ ชั้น G โซนไพน์ไดนิง สยามพารากอน ...●●... 18.00 น. **นาโอคิ โอคาตะ** กก.พอ. ไทยซูซูกิมอเตอร์ และ **โยจิ มุโรซากะ** กก.พจก.ใหญ่ ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) เป็น ประธานเปิดงาน **“Celebrating Champions of Asean AFF Suzuki Cup 2016”** ที่ห้องวินัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

๕ ศรีพระราม

Source :

กรุงเทพฯธุรกิจ

Date :

10 ส.ค. 2560

Page :

14

No :

คุกแก่นนำนปช.2ปี8เดือน ‘บุกบ้านป่า’

ศาลอุทธรณ์แก้ไขโทษจำคุกแก่นนำนปช. “วีระกานต์-ณัฐวุฒิ-วิภูแถลง-หอมหวง” พาดนบกบ้าน “ป่าเปรม” จาก 2 กระง เหลือกระงเดียว 2ปี8เดือนไม่รอลงอาญา

ที่ห้องพิจารณา 813 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก วานนี้ (9 ม.ค.) ศาลอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 10 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนาย นพรุจ วรชิตวุฒิกุล นายวีระศักดิ์ hmeธูลิน นายวันชัย นพพุทธา นายวีระกานต์ มุสิกพงศ์ อดีตประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แก่นนำ นปช. นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท นพ.หวง โตจิราการ และแก่นนำ นปช. เป็นจำเลยที่ 1-7 ในความผิดฐานมั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป และข้อหาอื่นๆ

กรณีนำผู้ชุมนุมหลายพันคน ไปบ้านพักสี่เสาเทเวศร์ ของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเพื่อเรียกร้องกดดันให้ พล.อ.เปรม ลาออกจากตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 22 ก.ค.2550

โดยคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำคุกนาย นพรุจ จำเลยที่ 1 เป็นเวลา 2 ปี 8 เดือน ส่วนนายวีระกานต์ นายณัฐวุฒิ นายวิภูแถลง และ นพ.หวง จำเลยที่ 4-7 ให้จำคุกคนละ 4 ปี 4 เดือน และให้ยกฟ้อง นายวีระศักดิ์ และนายวันชัย จำเลยที่ 2-3 พร้อมให้ริบของกลางทั้งหมด

ต่อมาจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 4-7 ยื่นอุทธรณ์ ส่วนจำเลยที่ 2-3 อัยการโจทก์ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์

ทั้งนี้ศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนประชุมหารือกันแล้ว เห็นว่า อัยการโจทก์มีพยานเป็นตำรวจหลายนาย รวมทั้งนักข่าวและช่างภาพอีก 2 คน ให้การสอดคล้องกันในรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ปรากฏในวีซีดี ที่เป็นพยานหลักฐานบันทึกการประชุม ดังนั้นพยานหลักฐานของโจทก์จึงรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 และที่ 4-7 มีความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน และร่วมกัน

ชุมนุมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง

แต่ที่ศาลชั้นต้น พิพากษาจำคุกนายวีระกานต์ นายณัฐวุฒิ นายวิภูแถลง และ นพ.หวง จำเลยที่ 4-7 ฐานร่วมกันชุมนุมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป และสั่งให้เลิกแล้วไม่เลิก ตามมาตรา 215 กับ มาตรา 216 รวม 2 กระงนั้นศาลอุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วย เนื่องจากการกระทำของจำเลยดังกล่าวมีเจตนาเดียว เพื่อให้เกิดความวุ่นวาย

ศาลจึงพิพากษาให้จำคุก จำเลยที่ 4-7 ฐานเป็นผู้สนับสนุน ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน ตามมาตรา 138 ให้จำคุกคนละ 1 ปี และฐานเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการ มั่วสุมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปตามมาตรา 215 วรรคสาม ซึ่งเป็นบทหนักสุด อีกคนละ 3 ปี แต่ค่าให้การเป็นประโยชน์ลดโทษ 1 ใน 3 คงจำคุก จำเลยที่ 4-7 คนละ 2 ปี 8 เดือน ส่วนนาย นพรุจ จำเลยที่ 1 พิพากษาขึ้นตามศาลชั้นต้นจำคุก 2 ปี 8 เดือน

ยาแรงสกัดโกง ทุจริตเกิน1พันล. ต้องประหารชีวิต

อุททองใน ● สปท.การเมืองเสนอยาแรงคุมเข้มนักการเมือง-ข้าราชการ หากพบทุจริตเกิน 1 พันล้านต้องประหาร ส่วนพวกโกง 1 ล้าน - 1 พันล้านติดคุกตั้งแต่ 5 ปีถึงตลอดชีวิต ระบุเพื่อป้องกันพวกคิดโกงบ้านกินเมือง ขณะที่ จนท.รัฐต้องแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตั้งแต่เริ่ม "วิชนู" ดึงต้องดูกระแสโลกที่ไม่อยากให้มีโทษประหารชีวิต

ที่รัฐสภา วันที่ 9 มกราคม ในการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่มี ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสปท.ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณารายงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สปท. เรื่องการควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

โดยนายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง นำเสนอรายงานว่า ขอเสนอมาตรการควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของฝ่ายการเมืองในส่วนที่เกี่ยวข้อง ไปบังคับใช้กับข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจรัฐ ควรลดการผูกขาดการใช้อำนาจรัฐ โดยการกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง การโยกย้าย

อ่านต่อหน้า 12

ยาแรง

ปรับเปลี่ยนข้าราชการและข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพื่อป้องกันการผูกขาดไปสร้างอิทธิพล สำหรับการตรวจสอบภายในหน่วยงานของรัฐ ผู้ตรวจราชการของรัฐและองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องจะต้องทำหน้าที่อย่างจริงจังเพื่อไม่ละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือแสวงหาผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีโทษตามกฎหมายในอัตราสูงสุด

"ควรเสนอให้แก้ไขกฎหมายและอัตราโทษในความผิดทุจริตคอร์รัปชัน โดยผู้ใดกระทำผิดทุจริตคอร์รัปชันให้ลงโทษตามกฎหมายดังต่อไปนี้ (1) มูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชันจำนวนเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี (2) มูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน จำนวนเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ต้องระวางโทษจำคุก 10 ปี (3) มูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน จำนวนเงินเกินกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท ต้องระวางโทษจำคุก 20 ปี (4) มูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน จำนวนเงินเกินกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1 พันล้านบาท ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต (5) มูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน จำนวนเงินเกินกว่า 1 พันล้านบาทขึ้นไป ต้องระวางโทษประหารชีวิต" นายเสรีกล่าว

นายเสรีกล่าวว่า ในรายงานที่เสนอเพื่อให้เกิดความชัดเจน ป้องกันคนที่ปฏิบัติหน้าที่ คิดจะทุจริต ได้ระวางว่ามีโทษอย่างไร จึงกำหนดบทลงโทษที่รุนแรง ในหลายประเทศ ก็กำหนดบทลงโทษไว้รุนแรงเช่นกัน เราได้ศึกษาในเรื่องเหล่านี้ เป็นส่วนการแก้ปัญหา คอร์รัปชัน เพื่อจะแก้ไข้ปัญหาได้เกิดสัมฤทธิ์ผล จึงได้เสนอแนะการควบคุมการตรวจสอบ การใช้อำนาจรัฐควบคุมไปด้วย อาทิ การแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ควรให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินนับแต่วันเริ่มบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ โดยให้จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ที่หน่วยงานต้นสังกัดที่บุคคลนั้นบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบกรณีที่มีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐรั่วรัยผิดปกติ กระทำความผิดต่อหน้าที่หรือไม่

ด้านนายภษิต ภิรมย์ สมาชิก สปท.กล่าวว่า รับไม่ได้กับข้อเสนอแนะที่ให้ประหารชีวิต เนื่องด้วยนับถือพระพุทธศาสนา ไม่เห็นด้วยที่จะมีการลงโทษเพื่อนมนุษย์อย่างรุนแรงถึงขั้นประหารชีวิต

ขณะที่นายเสรีกล่าวชี้แจงว่า การเสนออัตราโทษเป็นการเสนอตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา 18 เราไม่ได้คิดเอง ส่วนอนาคตจะยกเลิกหรือไม่เป็นอีกเรื่อง ถ้าจะแก้ไข้ตรงนี้อาจต้องไปแก้ไข้กฎหมายอื่นอีกหลายฉบับ รวมทั้งกฎหมายอาญาด้วย เพราะเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาร้ายแรง กัดกร่อนประเทศมานาน ที่เสนอนี้ไม่ได้หมายความว่าจะไปลงโทษใคร เพียงแต่เสนอให้โทษแรง ให้คนเกรงกลัว ไม่กระทำความผิด เกิดความยับยั้งชั่งใจ ไม่ได้มีเจตนาร้ายไปฆ่าหรือให้ใครต้องเสียชีวิต แต่เป็นการป้องกันปัญหาใหญ่คอร์รัปชัน ซึ่งคนที่จะกินพันล้านหมื่นล้าน แสนล้าน ก็มีอยู่ไม่กี่คน

นายวันชัย สอนศิริ สมาชิก สปท.ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการการควบคุมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ นำเสนอรายงาน

ว่า เพื่อให้การควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของฝ่ายบริหาร การตั้งกระทู้ถามมีประสิทธิภาพและเห็นผลในทางปฏิบัติ ไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือที่จะนำมาทำลายชื่อเสียงหรือทำลายทางการเมือง จึงต้องมีการปฏิรูปการตั้งกระทู้ถาม โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองกระทู้ถามในสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา มีการกำหนดระยะเวลาอย่างชัดเจนให้นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมาตอบตามกรอบระยะเวลา หากไม่มาให้มีมาตรการลงโทษ

สำหรับผลการลงมติ สมาชิก สปท.เห็นด้วย 155 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง 7 เสียง จากนั้นจะมีการนำความคิดเห็นสมาชิกไปปรับปรุงก่อนส่งไปยัง ครม., สนช., กรธ., ป.ป.ช., ศาลรัฐธรรมนูญ, กกต., คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ขณะนี้ สปท.ยังไม่ได้ส่งให้รัฐบาลพิจารณา แต่คดีทุจริตตามกฎหมายเดิมมีโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม จะต้องพิจารณากระแสโลกที่ไม่อยากให้มีโทษประหารชีวิตด้วย และไทยได้รับปากกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่นครเจนีวาเอาไว้ว่า เราจะไม่เลิกโทษประหารชีวิตในทันที แต่อะไรที่มีโทษประหารชีวิตอยู่จะพยายามแก้กฎหมายให้มีทางเลือกอื่น หรือจำคุกตลอดชีวิต และอะไรที่มีโทษจำคุกตลอดชีวิตจะกำหนดโทษจำคุกเป็นจำนวนปีไป ในระยะยาวจะค่อยๆ ลดลง แต่เรายืนยันว่าจะไม่เลิกโทษประหารชีวิตในทันที

“ในกรณีที่ เป็นกฎหมายใหม่ เราจะพยายามไม่เขียนให้มีโทษถึงขั้นประหารชีวิต หรือถ้ามีโทษประหารชีวิตเราจะระบุไว้ว่า ‘หรือ’ เพื่อให้เป็นทางเลือก เพราะมันมีมาตรการที่เลงานหรือจัดการคนที่ทุจริตกินพันล้านบาทหลายมาตรการ การออกกฎหมายมีหลายทาง ไม่ใช่จะเอาโทษหนักอย่างเดียว เพราะบางที่อาจจะใช้ไม่ได้ผลก็ได้ ดังนั้นเมื่อกฎหมายมาถึงรัฐบาลจะต้องดูอีกที” นายวิษณุกล่าว.

Source :

สยามรัฐ

Date : 10 ส.ค. 2560

Page :

4

No :



↑ รุกฎหมาย...สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ มอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยฉบับภาษาอังกฤษให้ ชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกา ในโอกาสบรรยายเรื่องกฎหมายใหม่
ควรรู้ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงฟัง โดยมี ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาก
เจริญทรัพย์ ดร.วิระพล จิระประดิษฐกุล ดวงทอง ลากเจริญทรัพย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบ
ใหญ่ ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร และ ผศ.ดร.สถาพร สระมาลีย์ ร่วมฟัง ที่โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์